

คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacy Review and Update Series: 2013 Pharmacotherapy of Kidney Diseases”



22 สิงหาคม 2556

งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacy Review and Update Series: 2013 Pharmacotherapy of Kidney Diseases” เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 302 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวน 200 คน การประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacy Review and Update Series: 2013 Pharmacotherapy of Kidney Diseases”

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้พื้นฐานและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับสรีรวิทยาของไต และพยาธิสรีรวิทยาของไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรัง และโรคแทรกซ้อนจากไตวายเรื้อรัง สามารถอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์และจลนศาสตร์ รวมไปถึงอาการข้างเคียงของยาที่ใช้ในการรักษาโรคไตวายเรื้อรัง และโรคแทรกซ้อนจากไตวายเรื้อรังได้ และเข้าใจบทบาทในการรักษาของยาแต่ละชนิดโดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวัง

ป้องกันและแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงวิทยาการด้านยาในปัจจุบันที่ต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้

นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป สำหรับปี

พ.ศ. 2556 การประชุมจะเน้นโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของไต เช่น ไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรัง และโรคแทรกซ้อนต่างๆในโรคไตวายเรื้อรังที่พบได้บ่อย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะดุกพรุน ไขมันในเลือดผิดปกติ โลหิตจาง และความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งมีความสำคัญเพราะผู้ป่วยจำนวนมากในประเทศไทย มีการรักษาหลากหลายและมีความก้าวหน้าด้านการรักษาด้วยยาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว